

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN NƯỚC AN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số: 257/CTCPĐN-KTN
V/v Giải trình phản ánh tư tưởng,
nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh
tháng 02 năm 2024

An Giang, ngày 22 tháng 3 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang;
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.

Căn cứ Báo cáo số 921/BC-MTTQ-BTT ngày 01/3/2024 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang về Tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh tháng 02 năm 2024;

Căn cứ Công văn số 1214/VPUNND-TH ngày 15/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc Trả lời phản ánh của Nhân dân tháng 02 theo đề nghị của UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang;

Căn cứ Công văn số 780/STNMT-MT ngày 14/3/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang về việc Trả lời phản ánh tư tưởng, nguyện vọng nhân dân trong tỉnh tháng 02 năm 2024.

Theo đó lĩnh vực văn hoá xã hội về môi trường và biến đổi khí hậu, có nêu nội dung: “Qua phản ánh của dư luận, tất cả cống thoát nước trong khu vực chợ và trên địa bàn phường Tịnh Biên đều thoát trực tiếp xuống kinh Vĩnh Tế mà không qua xử lý. Vì vậy, nước trên kinh Vĩnh Tế có hai màu rõ rệt (phía Nam là nơi các cống từ chợ đổ ra có màu đỏ như rỉ sét, phía Bắc có màu trắng). Xí nghiệp điện nước Thị xã lấy nước từ kinh Vĩnh Tế cung cấp cho nhân dân trên địa bàn phường Tịnh Biên sử dụng thường xuyên có đỏ, rất bẩn, người dân bức xúc vì nếu sử dụng lâu dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nhân dân. Qua đó người dân mong muốn các ngành chức năng nghiên cứu cho xây dựng hồ để chứa nước từ các cống trong khu vực chợ đổ về và phải qua xử lý theo qui định trước khi đưa nước xuống kinh Vĩnh Tế nhằm đảm bảo nguồn nước sạch cung cấp cho hộ gia đình để nhân dân được sử dụng hợp vệ sinh, đảm bảo cho sức khoẻ”.

Công ty cổ phần Điện Nước An Giang giải trình nội dung có liên quan đến lĩnh vực Công ty quản lý như sau:

- Việc sử dụng nước sinh hoạt của nhân dân khu vực phường Tịnh Biên phần lớn do Hệ thống cấp nước (HTCN) Xuân Tô cung cấp. Vị trí HTCN Xuân Tô nằm gần cầu Vĩnh Tế và nằm trên bờ Bắc kênh Vĩnh Tế, cách khu vực chợ Tịnh Biên phía bờ Nam khoảng 500m. HTCN Xuân Tô đã được UBND tỉnh An Giang cấp Quyết định phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt (Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 15/7/2020), phạm vi vùng bảo hộ là 800m

về phía thượng lưu và 200m về phía hạ lưu. Ngoài ra còn có các HTCN như: HTCN Xuân Bình, HTCN An Cư, HTCN An Phú và HTCN Nhơn Hưng cũng đang lấy nước trực tiếp từ kinh Vĩnh Tế nêu trên (tất cả các HTCN này cũng đã được UBND tỉnh An Giang cấp Quyết định phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt).

- Nguồn nước sạch sinh hoạt do HTCN Xuân Tô cung cấp đã được xử lý qua hệ thống lắng, lọc và khử trùng đảm bảo an toàn, vệ sinh. Chất lượng nước sạch được kiểm soát theo Thông tư 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y Tế về việc Ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; Công tác giám sát, kiểm tra chất lượng nước sạch sinh hoạt được đơn vị tổ chức thực hiện kiểm tra hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng; Hàng quý Công ty cổ phần Điện Nước An Giang hợp đồng với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) lấy mẫu kiểm tra. Ngoài ra, các HTCN đều được cơ quan quản lý (CDC) kiểm tra giám sát chất lượng nước sinh hoạt theo kế hoạch riêng của đơn vị.

- Định kỳ, Công ty cổ phần Điện Nước An Giang có lấy mẫu nước sạch của HTCN Xuân Tô gửi Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm TP.HCM – chi nhánh Cần Thơ thực hiện thí nghiệm 99 chỉ tiêu nước sinh hoạt, kết quả các chỉ tiêu đều đạt giới hạn cho phép, kết quả chất lượng nước đều được đăng tải trên trang web công khai của Công ty và lưu tại HTCN.

Qua khảo sát thực tế trong khu vực 1.000m trên bờ Nam kênh Vĩnh tế đang tồn tại 03 vị trí cống thoát gồm 01 vị trí tại cầu Sập là cống thoát tiêu nước nông nghiệp kết hợp nước thải sinh hoạt nằm đối diện vị trí thu nước nguồn của HTCN Xuân Tô và 02 vị trí cống thoát nước thải sinh hoạt khu vực chợ Tịnh Biên (01 vị trí tại ngã 3 ĐT 955A và QL N1, 01 vị trí tại kho Vật liệu xây dựng Tuyết Dũng, khoảng cách cống thoát nước thải sinh hoạt cách vị trí thu nước nguồn của HTCN Xuân Tô lần lượt là 400m và 800m về phía thượng lưu). Việc phát sinh các nguồn thải xuống kênh Vĩnh Tế nhưng chưa qua xử lý trong phạm vi này Công ty cổ phần Điện Nước An Giang đề nghị các ngành chức năng khảo sát thực hiện công trình thu gom nước thải để xử lý theo quy định trước khi thải ra môi trường để đảm bảo chất lượng cho nguồn nước được an toàn.

Trên đây là ý kiến giải trình về tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh tháng 02 năm 2024 có liên quan đến lĩnh vực Công ty đang quản lý.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG



CHỦ TỊCH HĐQT

Lương Văn Bạ